

THÁI THỤY

Hiệu quả đầu tư các công trình giao thông



Tuyến đường ĐH.95B đoạn qua xã Thụy Phúc (Thái Thụy) được nâng cấp, mở rộng.

Những năm gần đây, huyện Thái Thụy đã tập trung huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào sử dụng hiệu

quả các dự án, công trình nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuyến đường ĐH.95B từ xã Thụy Sơn đến xã Thụy Phúc bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân từ

hiều năm trước. Vì vậy, từ năm 2016, huyện Thái Thụy đã phê duyệt đầu tư xây dựng tuyến đường này theo quy mô đường cấp IV đồng bằng có chiều dài gần 2km với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 7/2017 và hoàn thành

đưa vào sử dụng đầu năm 2018. Sau gần một năm đưa vào sử dụng, tuyến đường giúp liên kết vùng giữa các xã Thụy Sơn, Thụy Phúc, Thụy Hưng, tạo thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, đi lại của nhân dân. Ông Đàm Xuân Lương, Chủ tịch UBND xã Thụy Phúc cho biết: Tuyến đường ĐH.95B chạy dọc địa bàn xã, kết nối với tuyến đường ĐT.456 nên có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuyến đường được đầu tư nâng cấp giúp việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi, vì thế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn xã phát triển hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh doanh. Đồng thời, mở ra cơ hội cho địa phương thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư vào địa bàn. Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy: Từ năm 2016 đến nay, Ban được UBND huyện giao làm chủ đầu tư

tổ chức thực hiện 13 dự án trên địa bàn huyện với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng đã được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả. Cụ thể như: tuyến đường ĐH.98A vào UBND xã Thái Thuần theo quy mô đường cấp IV đồng bằng có chiều dài gần 2,5km với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng; tuyến đường phòng, chống lụt bão từ xã Thái Đô ra về biển số 7 (giai đoạn 1 từ cầu Đen, xã Thái Hòa đến xã Thái Đô) theo quy mô đường cấp IV đồng bằng có chiều dài hơn 2km với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh các công trình đã được đưa vào sử dụng, từ tháng 3/2017 đến nay, huyện Thái Thụy đã triển khai xây dựng dự án tuyến đường ĐT.456 đoạn từ cầu Võ Hối đến thị trấn Diêm Điền. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch chạy qua khu Bắc của huyện, nối cảng biển Diêm Điền với thành phố Thái Bình và các tỉnh lân cận. Tuyến đường được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, có chiều dài hơn 13km với tổng vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng. Xác định

tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình. Trong đó, phần lớn nền đường và rải lớp nhựa hạt trung rộng 11m trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3/2019 hưởng tới kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Thái Thụy vào tháng 6/2019. Việc tập trung huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình, tuyến đường quan trọng đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy. Đặc biệt, kết nối các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với các tuyến đường huyện xuống trung tâm các xã. Toàn huyện hiện có hơn 43km quốc lộ, hơn 41km tỉnh lộ đi qua; hơn 52km quốc lộ và hơn 21km tỉnh lộ đã quy hoạch mới dự kiến đầu tư trong thời gian tới; 110,9km đường do huyện quản lý...

TRẦN TUẤN

THÀNH PHỐ Nghề và làng nghề tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động

Cùng với đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại và nông nghiệp, những năm qua, thành phố Thái Bình quan tâm, chú trọng phát triển nghề và làng nghề tại các địa phương. Hàng năm, giá trị sản xuất của nghề và làng nghề đạt từ 345 - 350 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5.000 lao động với thu nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Nhiều làng nghề hoạt động ổn định, có thị trường tiêu thụ rộng lớn và hiệu quả kinh tế cao như đan làn nhựa, đồ gỗ xã Vũ Chính, chế biến lương thực xã Đông Thọ, mây tre đan xuất khẩu tại Trần Lâm, Vũ Lạc, Vũ Đông...

Thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương định hướng phát triển nghề cho các hội viên, đoàn viên, nhân dân. Khuyến khích người dân duy trì và phát triển nghề truyền thống kết hợp tiếp thu các ngành nghề mới, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, ưu tiên phát triển một số nghề có tốc độ tăng trưởng cao, tạo việc làm cho nhiều lao động như mộc dân dụng, mây tre đan, đan làn nhựa, chế biến thực phẩm.

ĐỨC DUNG

Ngày hội hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu - một tấm lòng", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục, các đơn vị trực thuộc tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 148 đơn vị máu, đạt trên 98% kế hoạch.

Đây là hoạt động được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức mỗi năm một lần nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục; đồng thời, là dịp để mỗi thầy cô giáo thể hiện lòng nhân ái với những người bệnh còn gặp nhiều khó khăn, góp phần phát huy tốt tinh thần tình nguyện, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

THU TRANG

Kỷ niệm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019), 21 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, sơ kết công tác học tập và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Tại buổi lễ, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong suốt nhiều năm qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy truyền thống yêu nước thông qua các phong trào sinh viên 5 tốt. Trong học kỳ I vừa qua, toàn trường có 12 ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên được triển khai thực hiện, 1 đề tài được nhận giải khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018. Bên cạnh đó, sinh viên của Trường còn tích cực tham gia các hoạt động: bảo đảm an toàn giao thông, áo xanh tình nguyện, hiến máu nhân đạo...

Nhân dịp này, nhiều câu lạc bộ, sinh viên được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

ĐẶNG ANH

Hiện nay, thời tiết mưa, rét tăng cường, độ ẩm tăng cao rất thuận lợi cho dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh. Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, huyện Tiên Hải tích cực tuyên truyền đến nhân dân có biện pháp phòng, chống dịch bệnh xâm nhiễm vào vật nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững.

Nam Trung là một trong những xã có hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định. Trước diễn biến thời tiết bất thuận, địa phương rất chú trọng phòng bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó tích cực khuyến cáo nhân dân triển khai các biện pháp bảo vệ như vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin, quây kín chuồng trại phòng, chống rét... Bà Trần Thị Mừng, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Nam Trung có đàn lợn gần 4.000 con; trâu, bò, 26.265 con; chó, mèo 700 con; gia cầm 43.460 con. Xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh khuyến cáo nếu vật nuôi chưa được phòng bệnh theo đợt của huyện cần đăng ký tiêm bổ sung, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và phun thuốc khử trùng, tiêu độc

TIỀN HẢI Phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

môi trường chăn nuôi, áp dụng rộng rãi biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhập các con giống vào nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng. Trước đó, các đợt tiêm phòng vắc-xin Nam Trung đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của ngành cấp trên xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại vắc-xin. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách thôn để kịp thời kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác tiêm phòng, cũng như phòng, chống dịch bệnh động vật đạt kết quả tốt nhất. Kết quả tiêm phòng dịch tả 9.959 liều, tụ máu trùng 2.347 liều, phó thương hàn 7.583, lở mồm long móng 3.254 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 150 liều...

Đối với các hộ chăn nuôi trong huyện cũng đã ý thức được tự phòng bệnh cho đàn vật nuôi là quyết định sự ổn định, an toàn

của hoạt động chăn nuôi của gia đình. Ông Trần Thế Lục, thôn An Cư, xã Đông Xuyên chia sẻ: Khi địa phương tuyên truyền về thời điểm tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, tôi đã đăng ký với Ban Chăn nuôi và Thú y xã tiêm phòng cho đàn lợn khoảng 20 con. Ngoài ra tôi thường xuyên rắc vôi bột vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng để đàn vật nuôi khỏe mạnh, tránh được dịch bệnh. Nhờ thực hiện tốt khâu phòng, chống dịch nên nhiều năm qua, chưa năm nào dịch bệnh làm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi của gia đình.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Tiên Hải có đàn trâu, bò 5.919 con; đàn lợn 135.000 con; đàn gia cầm 1,33 triệu con. Hiện nay, để phòng bệnh cho đàn

gia súc, gia cầm, lực lượng thú y viên đã tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại cơ sở nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra theo các quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng cho vật nuôi. Chú trọng thức ăn có bổ sung khoáng, vitamin và chất điện giải tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở cách phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân biết chủ động hợp tác và tham gia. Trong công tác tiêm phòng, năm 2018 Tiên Hải đã tiêm phòng 175.753 liều dịch tả lợn, tụ máu trùng 29.631 liều, phó



Các hộ chăn nuôi ở Tiên Hải chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

thương hàn 56.047, lở mồm long móng 89.329 liều... Đặc biệt, hiện nay một số địa phương giáp ranh với tỉnh ta đã phát hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn nên các hộ dân không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cũng khuyến cáo các hộ dân phòng bệnh lở mồm long móng đầu tiên là bảo đảm môi trường chăn nuôi, vệ sinh, cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi đầy đủ. Biện pháp hữu hiệu giảm

thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh là tiêm phòng đúng và đủ vắc-xin được khuyến cáo cho vật nuôi khi thuộc diện tiêm phòng. Vận động các hộ chăn nuôi gia súc cam kết thực hiện "5 không": không giấu dịch; không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh; không bán chạy gia súc mắc bệnh; không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc bị bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường.

MẠNH THẮNG

HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế VAC

Thời gian qua, Hội Làm vườn huyện Đông Hưng tích cực cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn hội viên đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, từng bước giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Theo ông Đỗ Tiến Lâm, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện: Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế vườn, ao, chuồng (VAC) rộng khắp ở các chi hội. Từ năm 2013 đến năm 2018, các cấp hội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 440 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 22.000 lượt hội viên. Hội Làm vườn huyện phối hợp tổ chức chương trình "Nhịp cầu nhà nông", 650 đại biểu tham gia

chương trình đã được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, được giao lưu trực tiếp với 5 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Tổ chức cho chủ tịch hội làm vườn các xã tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình làm ăn hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Xã An Châu nhiều năm nay luôn trong топ dẫn đầu huyện về sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có trên 110 hội viên xây dựng thành công mô hình kinh tế VAC, trong đó có 10 trang trại lớn, thu nhập vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Bình Ngoạn, Chủ tịch Hội Làm vườn xã cho biết: Muốn phát triển kinh tế, thông tin vô cùng quan trọng, vì thế, thời gian qua, Hội Làm vườn xã đã giúp hội viên cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức: tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tổ chức cho hội viên

đi tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả; dự báo về giá cả thị trường, hướng hội viên lựa chọn cây, con để nuôi trồng. Có thông tin, hội viên áp dụng vào nuôi gà đẻ, lợn thương phẩm, trồng rau an toàn, chuyển từ chăn nuôi thủ công sang nuôi công nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Vì thế, đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 6% (2017) xuống 3,2% (2018).

Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội, hội viên hội làm vườn đã tích cực cải tạo vườn tạp, đưa cây trồng có giá trị cao, thị trường ưa chuộng vào sản xuất như mít Thái Lan, bưởi Diễn, chuối Tiêu Hồng, thanh long ruột đỏ, cam canh, cây dược liệu...; hình thành các vùng chuyên canh như cây giống, trồng hoa, đào, quất như Hồng Việt, Minh Tân, vùng chuyên rau màu

như An Châu, Đông Xá, Lỗ Giang... Các tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm hay đúc rút từ thực tiễn cũng đã được các hội viên học tập, ứng dụng vào vườn, ao, chuồng của gia đình như: kỹ thuật ghép mắt, kỹ thuật chăm sóc cho cây ra sai hoa, đậu quả trái vụ, chất lượng ngon, nghệ thuật cắt tỉa, tạo hình cây cảnh... Hàng năm, các cấp hội cũng tổ chức cho hội viên tham gia tết trồng cây đầu xuân được hàng vạn cây phân tán, cây lấy gỗ, cây bóng mát... tạo cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Hội Làm vườn huyện tiếp nhận và triển khai hiệu quả dự án trồng thâm canh chuối tiêu hồng tại một số xã, xây dựng 4 vườn cây tình nghĩa. Chăn nuôi là thế mạnh của nông nghiệp Đông Hưng với tổng đàn trâu trên 3.700 con, 151.000 con lợn, gần 2 triệu con gia cầm.

Chăn nuôi của huyện đang phát triển theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi gia trại, trang trại. Đa số các chủ trang trại, gia trại năng động, nhạy bén tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP và chăn nuôi hữu cơ đang được các hộ quan tâm ứng dụng. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản cũng được chuyển từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, ngoài những giống cá truyền thống các hộ đã đưa các giống con có năng suất cao vào nuôi như: cá rô phi đơn tính, trắm đen 3 máu, ếch Thái Lan, ba ba gai...

Từ phong trào phát triển kinh tế VAC đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi. Điển hình như ông Đặng Văn Đông (xã Hồng Châu) đã mạnh dạn thuê thêm đất, mở rộng

gia trại của gia đình thành trang trại rộng 13.000m² nuôi lợn, gà, vịt, cá, trồng bưởi diễm, mít Thái Lan. Ông Đông cho biết: Để tận dụng diện tích mặt nước, tận dụng phân gia súc, gia cầm làm thức ăn cho cá, góp phần bảo vệ môi trường, tôi xây chuồng nổi trên mặt ao nuôi 50 con lợn thịt, vài trăm con gà, vịt. Tích hợp nuôi cá với dịch

vụ câu cá ngay tại trang trại của gia đình. Doanh thu của trang trại từ 700 - 800 triệu đồng/năm. Ông Đông còn giúp 7 hộ kinh nghiệm làm ăn, con giống và vốn chuyển từ mô hình phát triển kinh tế nhỏ lên vừa, có thu nhập khá.

Thời gian tới, Hội Làm vườn huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế VAC,

phần đầu 100% diện tích vườn, ao, chuồng của hội viên được cải tạo, đầu tư thâm canh đạt hiệu quả. Mỗi cơ sở hộ hàng năm tổ chức ít nhất 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, thành lập mới ít nhất 3 câu lạc bộ chuyên ngành, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

THU HIỀN



Chăm sóc đào tết tại xã Hồng Việt (Đông Hưng).